

**ĐĂNG KÝ ĐỔI MÔI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  
NĂM HỌC: 2012 - 2013**

Họ và tên Giảng viên: Trần Quang Huy

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Chức vụ:

Bộ môn: Kỹ thuật Xây dựng

Khoa/Viện: Xây dựng

STT	PPGD tích cực được áp dụng (Ghi rõ tên gọi hoặc mô tả tóm tắt PPGD)	Cách thức tiến hành (Mô tả cách triển khai PPGD tại lớp học tương ứng)	Học phần	Lớp học được triển khai	Thời gian thực hiện
1	Phương pháp giảng dạy theo chuyên đề	<p>Môn học được chia thành các chuyên đề tương ứng với trình tự tiếp nhận kiến thức tự nhiên của người học (đi từ kiến thức tổng quát đến kiến thức ngành chuyên sâu). Nội dung các chuyên đề gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Chuyên đề 1: Đất đá và các khoáng vật</b> (có cập nhật các mẫu đá hiện đang sử dụng trong lĩnh vực xây dựng và trang trí nội – ngoại thất). Ở chuyên đề này, chi hội sẽ được chia thành các nhóm và thuyết trình về ứng dụng của các loại đá trong quá trình xây dựng. Điểm thuyết trình nhóm sẽ lấy làm một cột điểm kiểm tra quá trình (kiểm tra lần 1).</li><li>- <b>Chuyên đề 2: Lịch sử phát triển của vỏ quả đất</b> (có cập nhật bảng niên đại địa chất được nghiên cứu mới nhất năm 2011). Đặc biệt trong chuyên đề này sẽ bổ sung một số kiến thức về “mặt thủy chuẩn”, “cột mốc quốc gia”, “hệ tọa độ”,...</li></ul>	Địa chất công trình	53XD1 và 53 XD2	Học kỳ II, Năm 2012-2013

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Chuyên đề 3: Tính chất cơ lý của đất đá.</b> Chuyên đề này sẽ bổ sung kiến thức cho học phần Cơ học đất và nền móng. Chuyên đề này có kiểm tra quá trình bằng hình thức tự luận (kiểm tra lần 2).</li> <li>- <b>Chuyên đề 4: Nước trong đất.</b> Chuyên đề này chú trọng vào vấn đề giếng khoan, cách xác định lưu lượng nước ngầm, bán kính ảnh hưởng... Chuyên đề này có kiểm tra quá trình bằng hình thức tự luận (kiểm tra lần 3).</li> <li>- <b>Chuyên đề 5: Các hiện tượng địa chất động lực.</b></li> <li>- <b>Chuyên đề 6: Khảo sát địa chất công trình</b> (ngoài kiến thức cơ bản, dự kiến cung cấp thêm một số kinh nghiệm về khảo sát địa chất thực tế ở một số công trình trong nước).</li> <li>- Cuối học kỳ, sinh viên sẽ thi bằng hình thức tự luận. Điểm thi chiếm 50%, điểm kiểm tra là trung bình của 03 lần kiểm tra trong quá trình học.</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--

Khánh Hòa, ngày      tháng      năm

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

**Trần Quang Huy**